

ประจำวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560

### พาณิชย์รอ 'บิกตู' ไฟเขียวเคาะขายข้าว 2 ล้านตัน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ความคืบหน้าล่าสุด ในการเปิดประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ที่เปิดประมูลไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน 2.2 ล้านตัน ว่า จากผู้เสนอซื้อมากกว่า 2 ล้านตัน ที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว ได้อนุมัติให้ขายข้าวในล็อตดังกล่าวแล้ว คาดว่า ภายในสัปดาห์นี้จะนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบอนุมัติขายข้าว

ทั้งนี้ จะทำให้สต็อกข้าวของรัฐ เหลืออยู่ประมาณ 8 แสนตัน แบ่งเป็น ข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค กลุ่ม 1 จำนวน 1.6 แสนตัน ที่จะนำมาประมูลเป็นครั้งที่ 3 ของปี ในเดือนกรกฎาคมนี้ และข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน อีกประมาณ 2 แสนตัน และข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ อีก 5 แสนตัน และเมื่อครบเปิดประมูลทั้ง 3 รอบใน 3 กลุ่มแล้ว ซึ่งจะต้องดูตัวเลขปริมาณข้าวที่เหลืออีกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการ นบข.พิจารณาแนวทางการระบายที่เหลือในเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### พาณิชย์ เผย EU ประกาศปรับระดับปริมาณสาร Tricyclazole ที่ตกค้างได้สูงสุดในสินค้าเกษตร

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2017/983 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 แก้ไข Regulation (EC) No.396/2005 เพื่อปรับลดปริมาณสาร Tricyclazole ที่ตกค้างได้สูงสุด (Maximum Residual Level:MRL) ในสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวจากเดิม 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปรับลดเหลือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สารดังกล่าวเป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อราในสินค้าเกษตรรวมทั้งข้าว พร้อมกันนี้ EU ได้กำหนดให้สารดังกล่าวเป็นสารเคมีห้ามใช้ใน EU และไม่อยู่ในบัญชีสารเคมีที่อนุญาตให้นำเข้า

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยยกเว้นกรณีสินค้าข้าวตามเงื่อนไข ดังนี้ (1) ข้าวทุกชนิดยกเว้นข้าวบาสมานที่นำเข้าหรือเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ (2) ข้าวบาสมานที่นำเข้าหรือเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2560

นายวันชัย กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้ากฎระเบียบต่างๆ ของ EU อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลแจ้งให้ผู้ประกอบการไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้ศึกษาและดำเนินการตรวจสอบสารตกค้างของสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยัง EU ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### ราคาข้าวขยับปรับรัฐล้างสต็อก ชวนนา-โรงสีข้าวภาคใต้ยิ้มออก

นายสุทธิพร ภาพสุวรรณ เจ้าของโรงสีพัฒนาโสภณเจริญพาณิชย์ ในฐานะนายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า ปีนี้ธุรกิจโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาในภาคใต้เริ่มมีรายได้ดีขึ้น เนื่องจาก

ราคาข้าวได้ขยับขึ้นประมาณ 20% เช่น ข้าวขาวจากเดิมราคาตันละ 5,800-6,000 บาท ขยับขึ้นถึง 7,100-7,200 บาท ส่วนข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น เล็บนก ข้าวเหนียว และข้าวสังข์หยด ราคาดีต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในระดับ 10,000-18,000 บาท/ตัน แต่ขบวนการจะมีรายได้ที่ดีหากราคาข้าวเปลือก (ข้าวขาว) อยู่ที่ 8,500 บาท/ตัน และข้าวพันธุ์พื้นเมือง 10,000 บาท/ตัน ในระดับความชื้น 15%

ทั้งนี้ประเมินว่าแนวโน้มราคาข้าวจะดีขึ้น เพราะได้ปรับฐานราคา และที่สำคัญปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลเหลือน้อยและเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ขณะนี้ขบวนการได้ตื่นตัวในการปลูกข้าวอีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะทำนาปรัง ซึ่งแหล่งปลูกข้าวรายใหญ่ของภาคใต้คือ จังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม พื้นที่นาข้าวในภาคใต้ลดลงไปกว่า 1 ล้านไร่ ขณะนี้เหลือประมาณ 5 แสนไร่เท่านั้น โดยมีผลผลิตรวมประมาณ 350,000 ตัน/ปี จากเดิมเคยมีผลผลิตข้าวอยู่ที่ 4-5 แสนตัน/ปี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่นาลดลงไป เนื่องจากขบวนการหันไปลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพราะทำมาแล้วขาดทุนอย่างหนัก โดยพื้นที่นาข้าวมีสัดส่วนลดลงปีละประมาณ 10-20% ปัจจุบันการบริโภคข้าวส่วนใหญ่จึงต้องนำข้าวมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง

สำหรับผู้ประกอบการโรงสีข้าวในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ประสบภาวะขาดทุนและหลายรายขาดสภาพคล่อง ปัจจุบันมีโรงสีข้าวจำนวนกว่า 100 โรง มีกำลังการผลิตสีข้าวได้มากถึง 5-6 แสนตัน/ปี แต่ตอนนี้ปริมาณข้าวมีไม่เพียงพอหายไปเกือบ 50% และมีเงินหมุนเวียนในระบบลดลงจากประมาณ 5 พันล้านบาทเหลือเพียง 2-3 พันล้านบาท/ปีเท่านั้น แต่สถานการณ์ขณะนี้ก็เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## **กรม.อนุมัติงบประมาณ 1,841 ลบ.สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 60 ลดเบี้ยประกัน-เพิ่มวงเงินคุ้มครอง**

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 1,841 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2560 ซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยปีนี้มีเป้าหมายขั้นต่ำ 25-30 ล้านไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่มีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,570,000 ราย จำนวน 27.2 ล้านไร่ ปีนี้จึงตั้งใจอยากจะได้จำนวนใกล้เคียงหรือมากกว่าปีที่แล้ว

โดยปีนี้จะมียังเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 1,260 บาท/ไร่ จากเดิม 1,111 บาท/ไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ ยกเว้นภัยศัตรูพืช โรคระบาด ที่จะได้รับเงินคุ้มครอง 630 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 555 บาท/ไร่ในปีที่แล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่ความเสียหายจะน้อยกว่า 6 ภัยที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับอัตราเบี้ยประกัน ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 100 บาท/ไร่ เมื่อรวมกับภาษีต่างๆจะอยู่ที่ 107-108 บาท/ไร่ แต่ปีนี้อัตราเบี้ยประกันจะลดลงมาอยู่ที่ 90 บาท/ไร่ เมื่อรวมภาษีต่างๆจะอยู่ที่ประมาณ 97.37 บาท/ไร่

"ถือว่าดีมาก เพราะปีที่แล้วเราเบี้ยสูงคุ้มครองต่ำ แต่ปีนี้บริษัทประกันยอมที่จะลดค่าเบี้ยประกันลงให้ 10% แต่วงเงินที่ได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เช่นกัน ถือว่าถูกลงเกือบ 20% เมื่อเทียบกับต้นทุนที่จ่ายเบี้ยประกันที่เราทำในขณะนี้"

นายอภิรักษ์ กล่าวต่อว่า ปีนี้รัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะให้การอุดหนุนเช่นเคย โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ 61.37 บาท/ไร่ ส่วนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.นั้น ธ.ก.ส.จะจ่ายให้ 36

บาท/ไร่ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้เกษตรกรเห็นว่าสามารถมีประกันภัยการเกษตรได้ และเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ ธ.ก.ส. จะจ่ายค่าทดแทนต่างๆ กลับคืนมา และเรามั่นใจว่าในปีนี้มีอีกวงเงินจำนวน 8 แสนไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เพิ่มเติมจาก 25 ล้านไร่ โดยถ้าเกิดเกษตรกรต้องการซื้อประกันภัยให้กับที่ดินการเกษตรเพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้ทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. แต่ว่าเป็นพื้นที่การเกษตรแต่ไม่ได้อยู่ในวงเงินกู้ ธ.ก.ส. ก็สามารถขอซื้อประกันได้ เพียงแต่ลูกค้ากลุ่มนี้จะได้รับเงินชดเชย 61.37 บาท/ไร่ แต่อีก 36 บาท/ไร่ ลูกค้ากลุ่มนี้ต้องรับภาระเอง

ทั้งนี้ สามารถเริ่มซื้อประกันได้ตั้งแต่เริ่มฤดูการเพาะปลูกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 60 ส่วนภาคใต้จะเริ่มซื้อประกันได้จนถึง 15 ธันวาคม 60 เนื่องจากฤดูกาลเพาะปลูกช้ากว่าภาคอื่นๆ สำหรับการจ่ายสินไหมจะจ่ายคืนโดยตรงผ่านพร้อมเพย์ และในปีนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นายกอบศักดิ์ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี แต่อยากให้ดูเรื่องของความยั่งยืน เมื่อทำไป 2 ปีแล้วในปีถัดไปอยากให้เกษตรกรเข้ามารับภาระด้วยการซื้อประกันภัยบางส่วนด้วยตัวเองมากขึ้น ขณะที่ยกม.คลังได้แจ้งในที่ประชุมว่า กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรฯ กำลังศึกษาเพื่อขยายผลโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตรไปสู่พืชอื่น ๆ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **ก.เกษตรกรจับมือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน เสนอแนวคิดโครงการ Thai Rice NAMA**

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าและสถานการณ์การผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานสากลของประเทศไทย ว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยมีการดำเนินงานพัฒนาการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย (GAP) ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินการในปี 2560 จำนวน 1,175 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.8 ล้านไร่ ชาวนาประมาณ 130,230 ราย ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 มีการนำร่องยกระดับการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรให้มีผลผลิตสูงขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตที่ลดลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว จึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) และภาคีความร่วมมืออื่น ๆ สนับสนุนให้มีการผลิตข้าวมาตรฐานยั่งยืน (SRP = Sustainable Rice Production Standard) ในจังหวัดอุบลราชธานี และในปี 2560 จะมีการขยายการผลิตข้าวมาตรฐานยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภาคกลาง 6 จังหวัด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและขยายผลการสนับสนุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 กรมการข้าวร่วมกับ GIZ ได้เสนอแนวคิดโครงการ Thai Rice NAMA โดยจะเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการเพิ่มรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรอย่างแท้จริง ต่อ NAMA Facility ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้โครงการสหประชาชาติ ซึ่งข้อเสนอของไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 โครงการ เพื่อรับเงินสนับสนุน จากทั้งหมด 75 โครงการ มีประเทศอื่นที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ประเทศบราซิล เม็กซิโก (2 โครงการ) ฟิลิปปินส์ ตูนิเซีย และประเทศอูกันดา ซึ่งโครงการ Thai Rice NAMA ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และขยายผลการสนับสนุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทย อาทิ

การลดต้นทุนการผลิต การเสริมสร้างศักยภาพชาวนาและศูนย์ข้าวชุมชน โครงการนาแปลงใหญ่ เป็นต้น โดยไทยจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการ Thai Rice NAMA ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 หากได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจะมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โครงการของไทยจะมุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อย ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ซึ่งมาตรฐานข้าวยั่งยืนนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP โดยเพิ่มวิธีการผลิตข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะภูมิอากาศ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) และสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน GAP และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานอินทรีย์ สร้างทางเลือกให้เกษตรกรในการเชื่อมโยงตลาด โดยมีเป้าหมายที่จะทำงานกับเกษตรกรรายย่อย 100,000 ครัวเรือน ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งคาดการณ์ว่าการผลิตข้าวในเขตชลประทานจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.664 ล้านเมตริกตัน (CO<sub>2</sub>eq) หรือร้อยละ 26 ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยการประเมินจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI)

ทั้งนี้ โครงการ Thai Rice NAMA จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตข้าว ได้สร้างความตระหนักรู้ และกำหนดมาตรการในการหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตข้าวร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงาน อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) สำนักงานเลขาธิการ SRP และบริษัท OLAM International ทั้งนี้ โครงการ Thai Rice NAMA อย่างเต็มรูปแบบ จะจัดทำขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2560 เพื่อเสนอต่อ NAMA Facility เพื่อรับการเงินทุนสนับสนุนหากได้รับการอนุมัติ โครงการจะสามารถดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **คปภ.ผลักดันลดเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีเหลือ 90 บาท/ไร่ทุกพื้นที่ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองสูงขึ้น**

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 3/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเสนอ จากเดิมอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ ลดลงเป็น 90 บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่ และเพิ่มวงเงินคุ้มครองจากเดิม 1,111 บาทต่อไร่ เพิ่มเป็น 1,260 บาทต่อไร่ ซึ่งเสนอให้รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตรา 61.37 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) และเสนอให้ ธ.ก.ส. อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 36 บาทต่อไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 โดยที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เมื่อ ครม.มีมติเห็นชอบแล้ว สำนักงาน คปภ.จะบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งเดินหน้าโครงการนี้ทันที

ทั้งนี้ ในส่วนของความคุ้มครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินซัวร์นซ์) แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ ความคุ้มครองหมวดที่ 1 ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง

ลูกเห็บ และไฟไหม้ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ และความคุ้มครองหมวดที่ 2 ให้ความคุ้มครองความเสียหาย จากศัตรูพืช หรือโรคระบาด โดยมีวงเงินความคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ หากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากมีจำนวนพื้นที่ความเสียหายไม่เพียงพอต่อ การประกาศเป็นสาธารณภัย ทางเกษตรอำเภอจะมีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า เกษตรกรมีความเสียหายเกิดขึ้นจริง เพื่อที่จะได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ ประกันภัยได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรหรือชาวนาไทยในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอย่าง ตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ยังคงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการประกันภัย ข้าวนาปีในเชิงรุก โดยเร่งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อนำระบบประกันภัยไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา สำหรับโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ปี 2560 ได้เลือกจัดในจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับปี ก่อนจำนวน 9 จังหวัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดการทำประกันภัยข้าวนาปีให้มากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดไปแล้ว 4 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น นครสวรรค์ สุโขทัย ฉะเชิงเทรา และจะจัดที่เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่ 5 ต่อจากนั้นก็จะจัดที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สกลนคร และ สงขลา ตามลำดับ

การอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านประกันภัยไปถ่ายทอดกับเกษตรกรต่อไปนั้น ในปีนี้มีความเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยคณะ ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ.จะลงพื้นที่ตามหมู่บ้านของจังหวัดที่จัดโครงการอบรมฯ ก่อนวันจัดอบรม 1 วัน เพื่อรับ ฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับการจัดอบรมความรู้ประกันภัยที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ไปลงพื้นที่และร่วมประชุมกับเกษตรกร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในชุมชน อบต. ไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ส่วนในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นการจัดอบรมความรู้ประกันภัยที่โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้จากข้อมูลการทำประกันภัยข้าวนาปีในปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งสิ้น 56.50 ล้านไร่ มีพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน 27.17 ล้านไร่ คิดเป็น 48.09% เมื่อพิจารณาอัตราการทำประกันภัย ข้าวนาปีของจังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าว 265,336 ไร่ มีพื้นที่ที่ทำประกันภัย 104,183 ไร่ คิดเป็น 39.26% ซึ่งมีอัตราการทำประกันภัยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการทำประกันภัยข้าวนาปีของภาคตะวันตกที่มีพื้นที่ทำ ประกันภัย คิดเป็น 43.72% ดังนั้น สำนักงาน คปภ.จึงได้เร่งดำเนินการเชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ เกษตรกรในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย และประโยชน์ของการนำเอาระบบประกันภัยเข้ามา เป็นตัวช่วยเพื่อบริหารความเสี่ยงภัยในการปลูกข้าวนาปี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

XX

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงขยับสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศ ขณะที่ผู้ค้าข้าวต่างก็เก็บสต็อกข้าวไว้เพราะคาดว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอีก โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 410-420 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 410 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกหากมีการเจรจาขายข้าวเพิ่มเติมให้แก่บังคลาเทศได้อีก

มีรายงานว่าบริษัท Vinafood 1 (the Vietnam Northern Food Corporation) และ Vinafood 2 (the Vietnam Southern Food Corporation) ต้องการที่จะเป็นตัวแทนในการทำสัญญาส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) แต่นักวิเคราะห์ได้เตือนว่าอาจจะเป็นการผูกขาดอำนาจในการขายข้าวของประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) กล่าวกับผู้ส่งออกข้าวว่าจะต้องไม่มีการทำสัญญาส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในช่วงระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ไปจนถึงช่วงวันที่บริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 ได้ทำสัญญาหลังจากที่บรรลุข้อตกลงขายข้าวแล้ว ซึ่งบริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 จะเป็นบริษัทส่งออกข้าวเพียงสองแห่งที่เป็นตัวแทนของเวียดนามที่จะเสนอราคาข้าวสำหรับการทำสัญญาส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล

สมาคมอาหารเวียดนามได้อ้างถึงระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade ; MOIT) ที่ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งระบุว่าบริษัท ส่งออกข้าวรายอื่นๆ จะต้องไม่ส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลจนกว่าจะได้รับอนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ยกเว้นเพียงบริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 เท่านั้น

ทางด้าน นาย Duong Van Chin จากกลุ่ม Loc Troi ได้แสดงความเห็นว่ายโยบายการจัดการการส่งออกข้าวที่ VFA ต้องการนำไปใช้จะเป็นการบิดเบือนความสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าของข้าว ซึ่งรัฐบาลควรจะทำกีดการผูกขาดโดยบริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 และจัดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่มีความสามารถในการส่งออกข้าว และหากผู้ส่งออกรายอื่นๆสามารถส่งออกข้าวในปริมาณมากได้จะช่วยกระตุ้นการผลิตในประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เขายังกล่าวว่าบริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 ได้รับสิทธิมากมายเช่น สิทธิในการส่งออกข้าวภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และมักจะเสนอราคาขายข้าวที่ต่ำ รวมทั้งมีการยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยและไม่เป็นการยกระดับข้าวของเวียดนามในตลาดโลก

ทั้งนี้ บริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 สามารถทำกำไรได้มากกับสัญญาส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งราคาส่งออกที่ 300-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตันและได้กำไร 10 เหรียญสหรัฐฯต่อตันก็เพียงพอแล้วที่ทั้งสองบริษัทจะได้รับเงินมหาศาลจากปริมาณการส่งออกที่สูงเป็นลำดับ

ด้านนาย Nguyen Van Nam ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าสถาบันวิจัย ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสมาคมอาหารเวียดนามในครั้งนี้น่าว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเหตุผลในการแต่งตั้ง บริษัท Vinafood 1 และ Vinafood 2 ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของเวียดนามในการเจรจาต่อรองสัญญาส่งออกข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งในครั้งนั้นมีหลายบริษัทได้เข้าร่วมประมูลแต่กลับเสนอราคาขายข้าวที่ต่ำมาก และมีการยกเลิกการเสนอราคาซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเวียดนาม อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าการผูกขาดอำนาจในการส่งออกข้าวของทั้งสองบริษัทก็ควรที่จะได้รับการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ Oryza.com และ Riceonline.com

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ระบุว่าฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมถึง 500,000 ตัน เพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี (lean season) หรือประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน โดยก่อนหน้านี้สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตัน ในรูปแบบรัฐบาลและเอกชน (G-P) แทนการนำเข้าในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-G)

อย่างไรก็ตาม NFA คาดว่าปริมาณดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ NFA มีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้าวไว้ให้เพียงพอสำหรับการบริโภคในช่วงเวลาปกติประมาณ 15 วัน และในช่วงเดือนที่ประเทศจะมีอุปทานข้าวลดลง NFA จะต้องมีข้าวสำรองไว้อย่างน้อย 30 วัน โดยในขณะนี้ความต้องการบริโภคข้าวของฟิลิปปินส์เฉลี่ยวันละ 32,720 ตัน

ทั้งนี้คาดว่า จะมีการลงประกาศรายละเอียดของการประมูลซื้อข้าว (the terms of reference; TOR) ในครั้งนี้ในเร็ว ๆ นี้โดยจะลงประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์อย่างน้อย 3 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดในเบื้องต้นของการนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน นี้จะแบ่งเป็น 10 ล็อต โดยล็อตแรกจำนวน 25,000 ตัน จะต้องส่งมาถึงฟิลิปปินส์ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักงานศุลกากร (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม) จีนนำเข้าข้าวประมาณ 862,900 ตัน และมีการส่งออกประมาณ 419,100 ตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 773,392 ตัน ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน สามารถขายข้าวได้ 122,110 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้นเนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกามีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น ขณะที่มีข่าวว่ารัฐบาลกำลังมีการเจรจาขายข้าวให้แก่บังคลาเทศ โดยข้าวนี้ถึง 5% ราคาอยู่ที่ 424-427 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นมา 2 เหรียญจากระดับ 422-425 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

วงการค้าข้าวของอินเดีย คาดการณ์ว่าภาวะการส่งออกข้าวจะดีขึ้นจากการที่ประเทศบังคลาเทศและประเทศศรีลังกาจะมีความต้องการข้าวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งน้ำท่วมในบังคลาเทศและภัยแล้งในศรีลังกา โดยคาดว่าทั้งสองประเทศจะนำเข้าข้าวเป็นจำนวนมากในปีนี้

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (the All India Rice Exporters Association) ระบุว่า ในปีนี้คาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน จากปัจจัยที่สต็อกข้าวของประเทศไทยมรแนวโน้มลดลง ขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่ออินเดียเป็นอย่างมาก

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 10.44 ล้านไร่เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 9.98 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่ 11 ของปีงบประมาณ 2016/17 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าว 220,377 ตัน ลดลงประมาณ 41.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 374,250 ตัน ในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 41.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 377,235 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยในเดือนพฤษภาคม เมษายน 2560 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 180,987 ตัน ลดลง 44.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 324,150 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 39,390 ตัน ลดลง 25.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,084 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม 2559-พฤษภาคม 2560) ของปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,269,579 ตัน มูลค่า 1,463.338 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 16.83% และมูลค่าลดลง 14.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,931,248 ตัน มูลค่า 1,716.432 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,859,910 ตัน ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,491,586 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 409,669 ตัน ลดลง 6.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 439,662 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,262,216 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 503,037 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,759,179 ตัน) เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,861,406 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 523,450 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,337,956 ตัน) ในปีงบประมาณ 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 455.249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,405 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 8.6% เมื่อเทียบกับมูลค่า 2,035 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 601.268 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอลง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อิรัก

ทางการอิรักได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (the U.S.-Iraq Memorandum of Understanding; MOU) กับสหรัฐฯ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมเพิ่งจะหมดอายุลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการลงนามในครั้งนี้จะมีผลไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจนี้จะทำให้ผู้ส่งออกข้าวของสหรัฐฯมีโอกาสในการขายข้าวให้แก่อิรักมากยิ่งขึ้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*



## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 957,958 ตัน ลดลงประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,005,560 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 77,199 ตัน ลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,361 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 880,759 ตัน ลดลงประมาณ 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 926,199 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,181 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 202,696 ตัน ฝรั่งเศส 157,718 ตัน เนเธอร์แลนด์ 122,212 ตัน โปแลนด์ 73,920 ตัน เยอรมนี 72,698 ตัน อิตาลี 72,130 ตัน โปรตุเกส 57,487 ตัน เบลเยียม 41,358 ตัน สเปน 39,890 ตัน สาธารณรัฐเชค 29,230 ตัน สวีเดน 22,840 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-20 มิถุนายน 2560 มีการส่งออก 234,045 ตัน เพิ่มขึ้น 23.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 189,862 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 199,868 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 159,077 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 34,177 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,785 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 8,841 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 108,921 ตัน กรีซ 43,113 ตัน สเปน 26,300 ตัน โปรตุเกส 23,441 ตัน บัลแกเรีย 15,670 ตัน สหราชอาณาจักร 5,269 ตัน เป็นต้น  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

T R E E A